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เร่ิมการประชุม เวลา 09.30 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
  หัวหนางานเลขานุการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวถึงวาระการประชุมในครั้งนี้เพื่อเปนการ
รายงานการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคที่พบประจําเดือนตุลาคมของแตละฝาย และเพื่อเปนการปรึกษาขอ
ความเห็นจากประธานในการปฏิบัติหนาที่ตอไป  
 
วาระท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคของฝายตางๆ 

1. ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
   หัวหนาฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ (นายประวิทย วิมานทอง) ไดรายงานผล
การดําเนินงานของฝายฯ ในขณะนี้วา ในปจจุบันทีมงานไดรับผิดชอบในสวนงานดังนี้ 

- การดูแลเว็บบอรดของมหาวิทยาลัย โดยเว็บบอรดตางๆ ของคณะ/สํานัก ทางฝายจะ
ใหเจาของเว็บเปนผูดูแลเอง 

- การจัดโครงการฝกอบรม 
- การจัดจองดูแลหองอุปกรณภายในหองฝกอบรม  
ทั้งนี้ทางฝายฝกอบรมมีแผนการดําเนินงานโครงการใหม ดังนี้ 
- การจัดทํา CD ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีเปาหมาย 3 โครงการ ซ่ึงในขณะนี้ได

ดําเนินการแลวเสร็จใน 2 โครงการ คือเร่ืองโคมผัด และน้ําทุง โดยจะดําเนินการใน
เร่ืองพิณเปยะตอไป 

- โครงการ IPTV ซ่ึงเปนโครงการที่สนับสนุนงานดานสื่อมัลติมีเดียและสงเสริมให
นักศึกษาไดมีโอกาสและมีสวนรวมในการฝกประสบการณในงานดังกลาว อัน
ไดแก การจัดทําการตูน 2D-3D Animation การจัดทํารายการวิทยุโทรทัศน เปนตน 

   สําหรับในสวนของปญหาอุปสรรคที่พบในขณะนี้ เปนสวนของงานฝกอบรม ที่มี
ผูเขารวมฝกอบรมนอย ซ่ึงจะตองมีการแกไข ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ เชิญชวน จูงใจใหเขารวม
ฝกอบรมตอไป 
 ความเห็นของประธาน 
  ประธานมีความเห็นเกี่ยวกับงานฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ดังนี้ 

- การดูแลเว็บบอรดของมหาวิทยาลัย มีความเห็นวาในสวนงานขาวกิจกรรมหนา
เว็บไซต  เพื่อใหเกิดความทันสมัยเปนปจจุบันใหมีการประสานงานกับงาน
ประชาสัมพันธ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงหนาเว็บไซต 
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- โครงการ IPTV ในสวนของอุปกรณ ที่จะนํามาใชกับ IPTV นั้น เมื่ออาคารเรียนรวม
ใหมเสร็จ ทางศูนยฯ สามารถเขาไปดูแลและใชอุปกรณในอาคารเรียนรวมได 

2. ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
   หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต (นายวุฒิพล คลายทิพย)  ไดรายงาน
ผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคที่พบ มีดังนี้ 

- ปญหาเรื่องไฟฟาดับในชวงวันเสาร-อาทิตย ซ่ึงทางฝายฯ ขอใหเจาหนาที่ที่ประจําอยู
เปดเครื่องปรับอากาศในหอง Server ดวย 

- จํานวนเครื่อง Server ไมเพียงพอตอความตองการของฝายอื่นๆ เนื่องจากไมไดมีการ
เสนอความตองการจากฝายที่ตองการไว 

- ปญหาในสวนของการเชื่อมจากภายนอก (Remote Access) ที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการ ทั้งนี้ในปจจุบันมีขนาดการเชื่อมตอดังนี้  

1. INET  ขนาด 10 M 
2. Uninet  ขนาด 1.5 M 
3. CAT ขนาด 1 M 

ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาขอเสนอใหมีการขยาย INET จาก 10 M/1 M เปน 
10 M/2 M 

- ปญหา F5 ไมสามารถแบง Link ใหอยางมีประสิทธิภาพได โดยในปจจุบันไดใช 
INET เปนหลัก 

- ปญหาการเชื่อมตอออกตางประเทศ ซ่ึงปจจุบันมีขนาด 1 M ไมเพียงพอตอความ
ตองการ จึงมีความคิดเห็นขอเสนอใหขยายเปน 10 M/2 M 

  แผนการดําเนินงานตอไป ทางฝายฯ มีแผนงานที่จะดําเนินการดังนี้ 
- จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 300 เครื่อง ไวที่อาคารเรียนรวมหลังใหม 
- ในปงบประมาณ 2549 จัดใหมีการวางและติดตั้งเครือขายไรสายทั่วมหาวิทยาลัย 

  ทั้งนี้ฝายฯ ไดเสนอขอความเห็นในสวนของการเชื่อมตอจากภายนอก ผานทาง Uninet วาควรมี
การขยายชองสัญญาณไดอยางตอเนื่อง ดังเชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สามารถเพิ่มขยายขนาดไดอยาง
ตอเนื่องทุกๆ 3 เดือน 
 ความเห็นของประธาน 

- ในการแกปญหานั้นเห็นควรใหมีการศึกษาการเชื่อโยงผานสาย Fiber จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหมถึงมหาวิทยาลัยแมโจโดยตรง เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย
ระยะยาว 

- เมื่อระบบ 3D ถูกนํามาใช ใหทางฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ตรองรับ
กับปญหาที่จะตามมาดวย 
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- ใหจัดทําคูมือปฏิบัติการดูแลอุปกรณ Server เบื้องตน สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการวันเสาร-อาทิตย เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานเมื่อระบบเครือขายมี
ปญหา 

 
3. ฝายวิจัยและพัฒนา 

   หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา (นายสมชาย อารยพิทยา) ไดรายงานผลการดําเนินงานและ
ปญหาอุปสรรคที่พบ ดังนี้ 

- งานรวมรวมขอมูลสง สกอ. ซ่ึงปญหาที่พบคือการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบที่ 
สกอ.กําหนด 

- งานพัฒนาระบบ MIS ปญหาที่พบคือระบบงานกระจายอยูหลายที่ ไดแก งาน
ทะเบียนของกองบริการ งานบุคลากรของกองการเจาหนาที่ ระบบ FIS ซ่ึงจําเปน
จะตองสรางเปนฐานขอมูลกลางเพื่อใหเชื่อมโยงฐานขอมูลถึงกัน และปองกันการ
ซํ้าซอนของขอมูลตอไป 

ทั้งนี้ในปจจุบันกําลังพัฒนา ปรับปรุง ดูแลโปรแกรมระบบงานดังตอไปนี้ 
- ระบบงานสารบรรณ กองกลาง 
- ระบบคนหานักศึกษา 
- ระบบโควตานักกีฬา 
- ระบบทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยการประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศ 
- ระบบงานจัดซื้อจัดจาง 
โครงการที่จะดําเนินการตอไป มีดังนี้ 
- การจัดสงฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย ตามที่ สกอ. กําหนด 
- การพัฒนาระบบงาน e-office หรือระบบงานติดตามหนังสือรับสง 
- ปรับปรุงเว็บไซตแผนที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากแผนที่มีพื้นที่บางสวนขาด

หายไป จึงดําเนินการจัดทําเพื่อใหมีแผนที่เต็มขอบเขตมหาวิทยาลัย 
- จัดทําหองปฏิบัติการ Computer โดยรวมงานกับฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อ

สารสนเทศ เพื่อประโยชนในการใชหอง ไดแก 
1. เปนหอง Studio สําหรับถายภาพ 
2. เปนหอง Studio สําหรับบันทึกเสียงและตัดตอวีดีโอ 
3. เปนหองปฏิบัติการ IPTV 
4. เปนหองพัฒนาสื่อการสอนสําหรับอาจารย 
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  ความเห็นของประธาน 
   ในความเห็นของประธานใหทั้งสองฝายคือฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศและ
ฝายวิจัยและพัฒนา รวมงานและประสานงานกันใหดี  
 

4. ฝายบริหารงานทั่วไป 
   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นางพรสวรรค ดวงบาล) ไดนําเสนอขอมูลทางการเงิน 
งบประมาณ  และเงินรายได ไดแฟมขอมูลไดจัดเก็บและแสดงใน  www.weare.it.mju.ac.th  ไดแก
แฟมขอมูลเงินงบประมาณ เงินรายได เงินรายไดสงคลัง ประมาณการเงินรายได และการจัดสรรเงิน
งบประมาณเงินรายได  
   ซ่ึงสรุปไดวาในปงบประมาณ 2548 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มียอดใชจายจากเงิน
งบประมาณ ดังนี้ ยอดรวมรายรับทั้งส้ิน 449,890.23 บาท และยอดรวมรายจายทั้งสิ้น 450,000.00 บาท ซ่ึง
เปนรายจายจากคาจางเหมาและคาใชจายในหมวดตางๆ ไดแกคาวัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร งานบานงาน
ครัว งานกอสราง งานไฟฟาและวิทยุ งานโฆษณา งานพัสดุ และมีเงินรายไดจากกิจกรรมตางๆ ไดแก 
คาพิมพงาน คาพิมพโปสเตอร คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร คาวิเคราะหขอมูล คาเชาสถานที่ คาลงทะเบียน
ฝกอบรม คาสมัครสอบฯ เงินสนับสนุนจากบริษัท และคาเชาพื้นที่เว็บไซต รวมเปนเงินรายไดทั้งสิ้น 
498,895.00 บาท 
   ทั้งนี้ในการบริหารดานการเงิน ไดใชจายเงินในสวนงบประมาณเงินรายไดสวนใหญใน
หมวดของวัสดุสํานักงาน (40.81%) และคอมพิวเตอร (35.62%) และการใชจายเงินงบประมาณสวนใหญ
ในหมวดวัสดุคอมพิวเตอร (58%) และวัสดุสํานักงาน (30%)  
 ปญหาที่พบอยูในสวนของแนวทางการบริหารครุภัณฑที่หมดอายุ 
  ความเห็นประธาน 

- ในสวนของการจางเหมานักศึกษาที่จะทํางานชวยปฏิบัติงานดูแลหองบริหารอินเตอรเน็ต 
ตองผานการฝกอบรมการแกไขปญหาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเบื้องตน 

- สําหรับในสวนของครุภัณฑที่หมดอายุ (ครุภัณฑโบราณ) แนะนําใหทําการรวบรวมรายการ
ครุภัณฑเกา ที่หมดอายุ และทําการแทงชํารุด โดยการทําเรื่องขอทําลาย หรือบริจาคให
หนวยงานอื่นตอไป 

-  
วาระท่ี 3 แผนการปฏิบัติงาน 
  หัวหนางานเลขานุการ (นางศรีกุล นันทะชมภู) ไดเสนอแผนงานดําเนินงานของศูนยฯ ดังนี้ 

- ใหมีการปรับปรุงหองตางของศูนยเทคโนโลยี ไดแก การปรับปรุงหอง IT เพื่อ
เตรียมการอบรมหลักสูตร Mini MM และการปรับปรุงหองประชุม ตามงบประมาณ 
ป 2549 
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- แผนการดําเนินงานในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ใหมีการปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ใหมีการสรุปสาเหตุ/ปญหา/แนวทางแกไขระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทุก

เดือน  
2. ใหมีการฝกอบรมผูดูแลระบบและนักศึกษาทํางานชวยปฏิบัติงานดูแลหอง

บริการอินเตอรเน็ต 
3. ใหมีการประชุมผูดูแลเว็บไซตของแตละหนวยงาน 
4. ในสวนของการจัดทําระบบ Single Sign On นั้น จากการระดมความเห็น

ของบุคลากรของศูนยฯ ใหความเห็นวามีความเปนไปไดนอยมาก เนื่องจาก
ในมหาวิทยาลัยมีหลายระบบ จึงไดมีการเสนอใหมีการประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆ ใหสามารถใชระบบ Single Sign On ได 

5. ในสวนของระเบียบการใชงานระบบเครือขาย ขณะนี้ระเบียบอยูที่หัวหนา
ฝายเครือขายฯ ยังไมไดสงกองการเจาหนาที่  

6. ในขอเสนอขอใหมีการปรับเปลี่ยน INET จากเดิม 10 M/1 M นั้นใหมีการ
ดําเนินการได โดยใหอยูภายใตเงินงบประมาณที่ตั้งไว  
ซ่ึงทางฝายระบบเครือขายไดตรวจสอบคาใชจายและแจงใหที่ประชุมทราบ
วา ในการปรับเปลี่ยนเปน 6M/ 2 M สามารถดําเนินการไดและอยูภายใตเงนิ
งบประมาณที่ตั้งไว โดยจากการสอบถามจากบริษัท INET มีคาใชจาย 
170,000 บาทตอเดือน และจะดําเนินการประสานงานกับ Uninet เพื่อขอ
เพิ่ม Link ผาน สกอ. ใหสามารถรอบรับการขยายตัวในปตอไป 

7. ปญหาการใชงาน Mail ของมหาวิทยาลัย ที่พบวามีจํานวนผูใชงานนอย 
แนะนําใหมีการหาขอดีของการใชบริการ Web Mail ของมหาวิทยาลัย และ
เสนอให 

1. ผูใชบริการสามารถสมัครใชบริการเองได 
2. รณรงคใหใช Mail ของมหาวิทยาลัย 

 ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

นางอุทัยวรรณ จิโน 
ผูบันทึกการประชุม 

 
 

นางศรีกุล นันทะชมภ ู
ผูตรวจรายงานการประชุม 


